

Hà nội, ngày 31 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty Cổ phần Quốc Tế Sơn Hà xin gửi lời chào trân trọng đến quý Cơ quan.

Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 chúng tôi xin được giải trình một số các biến động so với cùng kỳ năm 2016 như sau:

Biến động trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất:

→ **Doanh thu thuần:**

Doanh thu thuần tăng 50,9%, nguyên nhân chủ yếu là do năm nay Công ty hợp nhất thêm 07 công ty con:

Công ty TNHH MTV Thiết bị gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh

Công ty TNHH MTV Thiết bị Bếp Sơn Hà

Công ty cổ phần kinh doanh và Phát triển dự án Sơn Hà

Công ty TNHH MTV kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà miền Bắc

Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Công nghiệp Trường Tuyền

Công ty cổ phần sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà

Son Ha Myanmar Internationnal Limited

Ngoài ra doanh thu tăng là do năm nay có phát sinh doanh thu của sản phẩm mới là bồn Septic .

→ **Giá vốn:**

Giá vốn tăng 61,8% so với năm trước là do doanh thu tăng. Tuy nhiên giá vốn tăng tỷ lệ cao hơn so với tỷ lệ tăng doanh thu thuần là do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng.

→ **Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:**

lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 5%.

→ **Doanh thu hoạt động tài chính:** Giảm 65,9% so với năm trước nguyên nhân chủ yếu là do giảm khoản gốc cho vay dẫn đến lãi cho vay giảm so với năm trước.

→ **Chi phí hoạt động tài chính:** Tăng 77,4% so với năm trước nguyên nhân chủ yếu là do chi phí lãi vay cho các dự án đầu tư công ty con đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

→ **Phần lãi trong công ty liên doanh liên kết:** Giảm 53,4% chủ yếu do đã thoái vốn tại Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

→ **Chi phí bán hàng:** Giảm 6,8% so với năm trước chủ yếu là do các nguyên nhân sau:

- Công ty tiết kiệm được chi phí quảng cáo, khuyến mại và các chi phí khác.

→ **Chi phí quản lý doanh nghiệp:** Giảm 32,8% so với năm trước là do năm nay Công ty hoàn nhập các khoản phải thu khó đòi và tiết kiệm được các chi phí khác.

→ **Thu nhập khác:** Tăng 102,8 % so với năm trước do năm nay Công ty có thanh lý công cụ dụng cụ đã hết thời gian sử dụng.

- **Chi phí khác:** Giảm 46,1% so với năm trước là do năm trước phát sinh khoản lỗ nhượng bán tài sản.
- **Lợi nhuận kế toán sau thuế:** Tất cả các nguyên nhân nêu trên dẫn đến tổng lợi nhuận kế toán sau thuế của Công ty năm nay giảm 11,8% so với năm trước.

Trên đây là bản giải trình những chỉ tiêu biến động trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

